



ที่ อว ๐๒๐๙.๔/ว ๙๐๕๕

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๕๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๒/ว ๓ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่ อว ๐๒๐๙.๔/ว ๑๔๒๑๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ได้มีหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง โดยกำหนดไว้ว่า เมื่อ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และกำหนดทะเบียนตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ทบ.๒) แล้ว ในกรณีที่มีการยุบเลิกส่วนราชการหรือจัดตั้งส่วนราชการใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารตามพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการหรือการแบ่งส่วนราชการ แล้วแต่กรณี ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอเรียนว่า เพื่อให้การแต่งตั้งและการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่สถาบันอุดมศึกษา มีการยุบเลิกส่วนราชการหรือจัดตั้งส่วนราชการใหม่ รวมถึงกรณีที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชื่อส่วนราชการ และได้มีการออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการหรือการแบ่งส่วนราชการ แล้วแต่กรณี แล้วนั้น ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งทะเบียนตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ทบ.๒) ฉบับปรับปรุง ตามรูปแบบที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมรายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับรอง สำเนาถูกต้อง เสนอไปยัง ก.พ.อ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารตามกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการหรือการแบ่งส่วนราชการ ทั้งนี้ หาก ก.พ.อ. ยังไม่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทบ.๒ ฉบับปรับปรุง ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ปรับปรุงใหม่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะยังไม่อาจเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งได้ เนื่องจากยังไม่ได้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง


อนึ่ง เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้มีการดำเนินการปรับปรุง ทบ.๒ แล้ว จะต้องจัดส่งข้อมูล การกำหนดจำนวนตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด (ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒) ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบด้วย

/เพื่อ...

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ ทบ.๒ ในการรับทราบทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ทบ.๔) ต่อไป เนื่องจาก ก.พ.อ. กำหนดเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งไว้ ๒ ประการ คือ ไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและมีสิทธิที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววารารณ์ รุ่งตระการ)
ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา
กลุ่มมาตรฐานบริหารงานทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๔๒
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘